

Số: 22/BC- PTNMT

Nam Trực, ngày 03 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

Nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 17/6/2015 tại xã Nam Thanh

Thực hiện Công văn số 264/UBND-VP ngày 23/6/2015 của UBND huyện Nam Trực về việc báo cáo liên quan đến kiến nghị của cử tri tại buổi Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện tiếp xúc cử tri tại xã Nam Thanh ngày 17/6/2015,

Tại buổi tiếp xúc, cử tri có phản ánh và kiến nghị nội dung: “Hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ dân tại làng nghề Bình Yên gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân”

Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo làm rõ nội dung trên như sau:

Làng nghề Bình Yên được hình thành trong quá trình chuyển đổi sản xuất thuần nông sang phát triển nông nghiệp kết hợp với hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ năm 1989. Ban đầu chỉ có 4 hộ chế tạo các loại chậu, xoong nhôm với nguyên liệu nhôm cán được nhập về từ Vân Chàng hoặc Bắc Ninh. Hiện nay số lượng các hộ gia đình tham gia sản xuất nhôm đã lên đến 211 hộ (chiếm 42,5% tổng số hộ dân trong làng), trong đó có 132 hộ cán kéo và tạo hình; 14 hộ cán, làm quai, vung xong; 33 hộ cô nhôm và 32 hộ cô lon. Số lượng các hộ tham gia sản xuất có sự dao động.

Sự phát triển của sản xuất công nghiệp đang đóng vai trò quan trọng và tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội hiện nay của địa phương. Tuy nhiên, do việc phát triển của làng nghề Bình Yên mang tính tự phát, công nghệ lạc hậu, thiết bị thiếu đồng bộ, cơ sở hạ tầng không đáp ứng nhu cầu thực tế và đặc biệt nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tình hình môi trường làng nghề Bình Yên đang ở mức ô nhiễm nghiêm trọng bởi chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các hộ dân. Toàn bộ bụi, khí thải, nước thải, tro xỉ thải... phát sinh với khối lượng lớn, không được thu gom, quản lý xử lý đảm bảo theo quy định mà thải trực tiếp ra môi trường. Nước thải từ sản xuất chảy thẳng vào các mương, sông mà không qua xử lý. Hiện nay, các sông, mương thoát nước xung quanh làng nghề đã bị ô nhiễm, bồi lắng, tắc nghẽn dòng chảy, một số khu vực đất nông nghiệp không thể trồng cây được. Khí thải thoát ra từ quá trình tái chế, nhúng rửa các sản phẩm nhôm đặc biệt gây mùi khó chịu nhất là vào mùa hè dẫn đến sức khỏe người dân không được đảm bảo.

